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สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 
โครงการศึกษาและจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต :  

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 
(ภายใต้สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพฒันาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2) 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 ท่าอากาศยานภูเก็ต ตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บริหารจัดการโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (ทอท.) ที่ผ่านมาท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องดังนี้  

• ปี พ.ศ. 2547 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต และ ทอท. ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 1 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2548 

• ปี พ.ศ. 2554 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต และ ทอท. ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ด้านคมนาคม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

• ปี พ.ศ. 2558 โครงการการปรับปรุง Runway Strip, RESA และทางขับขนานท่าอากาศยานภูเก็ต และ 
ทอท. ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : การปรับปรุง Runway Strip, RESA และทางขับขนานท่าอากาศยาน
ภูเก็ต โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 ทอท. ได้ท าการศึกษาและวางแผนพัฒนาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
(Capacity) ของท่าอากาศยานภูเก็ต ให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 18-20 ล้านคนต่อปี ซึ่งเข้าข่ายการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งกระทบต่อสาระส าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
ที่คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นไว้แล้ว จึงจ าเป็นต้องด าเนินงาน
ศึกษาและจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตพิจารณารายงาน 
(หน่วยงานอนุญาต ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดที่เก่ียวข้อง และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ก่อนการพัฒนาโครงการ 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ ในบริเวณ
พื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง 

2) เพื่อศึกษารายละเอียดองค์ประกอบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

3) เพื่อศึกษาสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
4) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภู เก็ต ระยะที่ 2 ที่มีต่อทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบของสภาพสิ่งแวดล้อมที่จะมีต่อโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 โดย
พิจารณาผลกระทบในประเด็นที่ส าคัญต่าง ๆ 
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5) เพื่อศึกษาและทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาทั้งหมดของโครงการ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบและก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

3. สรุปการประชุม 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ของโครงการศึกษาและจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนา  
ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 (ภายใต้สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะ
ที่ 2) ด าเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมพราว ภูเก็ต ต าบลสาคู 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อ านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของ
โครงการและวัตถุประสงค์ของการประชุม และนายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ตามล าดับ 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบด้วย ขั้นตอนของการน าเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการรับฟัง
ความคิดเห็นในที่ประชุมพร้อมทั้งชี้แจง ตอบข้อซักถามโดย นายสายันต์ บุญพิทักษ์ ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เซ้าท์อ๊ีสท์
เอเซียเทคโนโลยี่ จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษา)  

ผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
และระดับต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงเรียน ผู้ให้บริการ และ
ผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการ และชมรมผู้ประกอบการ (น าเที่ยว รถเช่า โรงแรม รีสอร์ท) 
องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ และคณะผู้แทนของบริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 142 คน ภาพถ่ายบรรยากาศการประชุมดังแสดงในรูปที่ 1 

บรรยากาศโดยรวมของการประชุมเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจในการน าเสนอของบริษัทที่
ปรึกษาและมีส่วนร่วมกับโครงการโดยการแสดงความคิดเห็น ถึงข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษาของ
โครงการ มีผู้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ได้แก่ 

1. นายนวล ตนคลัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหมากปรก ต าบลไม้ขาว 
2. ดร.จตุรงค์ คงแก้ว รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
3. ประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านคอเอน ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง 
4. ประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านบ่อไทร ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง 
5. นายวิโรจน์ ภู่ต้อง ประธานมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม 
6. นายสรายุทธ มัลลัม รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต 
7. นายสุขแจนซิงห์ เศรษฐี กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จ ากัด 
8. นายยงยุทธ บ ารุงรัตน์ ผู้แทนจากศูนย์ควบคุมการบิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
9. นายประกอบ ปัญญาไวย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาคู 
10. นายประวิทย์ ประทีป ณ ถลาง แพทย์ประจ าต าบลสาคู 
11. นางสิริกร บุญญสิริ นายกสมาคมผู้ประกอบการน าเที่ยวภูเก็ต 
12. นายโชคดี อินทร์กลับ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้ขาว 
13. นายสมพล บุญศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ขาว 
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บรรยากาศการลงทะเบียน นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อ านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต  
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ 

ของการประชุม 

  
นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต  

กล่าวรายงานเปิดการประชุม 
นายสายันต์ บุญพิทักษ์ ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม  

น าเสนอความเป็นมาและวัตถุประสงค์ รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งชี้แจงตอบข้อซักถาม 

ในที่ประชุม 

  
บรรยากาศการประชุม บรรยากาศการประชุม 

รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมพราว ภูเก็ต ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
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ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

  
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

  
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

  
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ต่อ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

  
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ต่อ) 
หมายเหตุ : ภาพถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในการเก็บรักษาของบริษัทที่ปรึกษาฯ เพื่อประกอบการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมฯ (EIA) ของโครงการเท่านั้น โดยด าเนินการตามกรอบการศึกษาและจัดท ารายงาน EIA เพื่อประโยชน์ด้านการลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมดงัแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 
ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปพิจารณาประกอบ 
การพัฒนาและการศึกษาของโครงการ 

1. ด้านรายละเอียดโครงการ 
- วัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต 

ในระยะที่ 2 คืออะไร 
- ขอให้มีการตรวจสอบจ านวนผู้ใช้บริการสนามบิน 

ที่แท้จริงว่ามีเท่าใด ทั้งก่อนสถานการณ์โควิด 19 
และ และจ านวนผู้ใช้บริการในปัจจุบัน 

- ในอีก 5 ปีข้างหน้า หากมีผู้โดยสารมากถึง 20 ล้าน
คน จะต้องท าอะไรอีกบ้าง มีแผนรองรับหรือไม่  
ในรายละเอียดโครงการ ระบุว่ามีการเพิ่มหลุมจอด
อากาศยาน จ านวน 7 หลุมจอด มีความเห็นว่า 
ไม่เพียงพอส าหรับรองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้น 

- หากพัฒนาโครงการแล้ว ต้องพิจารณาเรื่องหลุมจอด
อากาศยานให้เพียงพอในอนาคตด้วย 

- ทอท.และที่ปรึกษารับทราบ น าไปตรวจสอบ และ
น าไปพิจารณาประกอบการพัฒนาโครงการและ
การศึกษาต่อไป 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปพิจารณาประกอบ 
การพัฒนาและการศึกษาของโครงการ 

- การพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่  2 นี้  จะ
สามารถรองรับผู้โดยสารได้กี่ปี 

 

2. ด้านบริหารจัดการของท่าอากาศยาน 
- ข้อจ ากัดเรื่องความยาวของรันเวย์สนามบินภูเก็ต 

3,300 เมตร ท าให้สายการบินต่างประเทศไม่มั่นใจ ที่
จะน าเครื่องบินโบอ้ิง 787 หรือ Airbus A380  
มาลงได้ จึงต้องเปลี่ยนมาใช้เครื่องบินขนาดเล็ก  
การพัฒนาโครงการมีการขยายทุกอย่างเพื่อรองรับ
ผู้โดยสาร แต่ไม่สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่
ได้ ซึ่งถ้ามีการขยายรันเวย์ให้มีความยาวเพียงพอ
ส าหรับเครื่องบินขนาดใหญ่ เที่ยวบินก็จะน้อยลง 

- เมื่อ 10 ปีก่อน มีแนวคิดที่จะขยายรันเวย์ให้มีความ
ยาว 4,000 เมตร โดยขยายไปทิศตะวันออก  
ข้ามถนนสาย 402 สายโคกกลอย–เมืองภูเก็ต หรือ 
ถนนเทพกระษัตรี เพื่อรองรับเคร่ืองบินขนาดใหญ่ 
เป็ น International Airport หรือท่ าอากาศยาน
ระหว่างประเทศที่แท้จริง ขอฝากประเด็นนี้ ไว้
พิจารณาด้วย 

- กังวลเรื่องการต้อนรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่ง
ปัจจุบัน บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน
ภูเก็ต (ตม.) มีนักท่องเที่ยวรอกันอย่างแออัดและใช้
เวลานาน ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงอยากให้มีการ
ปรับปรุงเรื่องนี้ให้ดีขึ้นด้วย 

- ขอให้แก้ไข เรื่องการเอาเชือกกั้นถนนทางหลวง  
เป็นการบดบังสิทธิ์ของประชาชนบนทางสาธารณะ 
ท าให้ทางถู กบีบให้แคบลง อันตรายมากขึ้ น  
มีความเห็นว่าระยะห่างของรั้วกับฟุตพาท (ทางเท้า) 
มีพื้นที่มาก ควรปรับให้เหลือพื้นที่ฟุตพาทน้อยลง 

- การน ากรวย หรือแผงกั้นไปวางบนถนน ท าให้เสีย
พื้นที่การจราจร 

- ขอให้พิจารณาเรื่องการท าถนนเพิ่ม โดยเปลี่ยน
เส้นทางไปทางหมู่ที่ 6 บ้านบ่อไทร หรือหมู่ที่ 1 บ้าน
ในยาง 

- ควรปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยและมี
ศูนย์กลางในการต้อนรับบุคคลส าคัญ เช่น การ 
รับเสด็จ เป็นต้น 

- ควรน าเทคโนโลยีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ 
ติดต่อสื่อสาร เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล
ส าคัญ และควรมี War Room อยู่ที่สนามบิน 

 

- ทอท.และที่ปรึกษารับทราบและน าไปพิจารณา
ประกอบการพัฒนาโครงการและการศึกษาต่อไป 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปพิจารณาประกอบ 
การพัฒนาและการศึกษาของโครงการ 

3. ด้านคุณภาพอากาศ 
- ขอให้พิจารณาเพิ่มการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง 

และความสั่นสะเทือน บริเวณบ้านพักพนักงานศูนย์
ควบคุมการบินภูเก็ต เนื่องจากอยู่ติดกับบ้านพัก
พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งในอนาคต พื้นที่
บ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต จะเปลี่ยนเป็น
ลานจอดเครื่องบิน จึงกังวลว่าจะได้รับผลกระทบทาง
เสียง คุณภาพอากาศและแรงสั่นสะเทือน ซึ่งกระทบ
การพักผ่อนของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทาง
อากาศที่หมุนเวียนกันกลับมาพักผ่อนที่บ้านพักทั้งใน
เวลากลางวันและกลางคืน 

- ขอให้พิจารณาเรื่องฝุ่นละออง และหาแนวทางแก้ไข 

- ที่ปรึกษารับทราบและน าไปพิจารณาประกอบ
การศึกษาต่อไป 

4. ด้านเสียงและความสั่นสะเทือน 
- หมู่ที่ 1 บ้านในยาง ต าบลสาคู และหมู่ที่ 6 ต าบล 

ไม้ขาวได้รับผลกระทบเรื่องเสียง 
- ขอให้พิจารณาเรื่องการติดตั้งฉนวนกันเสียงให้กับ

ชาวบ้าน และสถานที่ท าการต่างๆ เช่น โรงเรียน 
สถานที่ส าคัญทางศาสนา สถานที่ราชการ ในพื้นที่
เขตเส้นเสียง 30-40 

- ขอให้ประเมินความเสียหายและชดเชย เมื่อโครงการ
ก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จ มี เที่ ยวบินเพิ่ มขึ้ น ความ
สั่นสะเทือนจะมาจากตัวแปร คือ จ านวนเที่ยวบินที่
เพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านเพิ่มขึ้น 

- ที่ปรึกษาจะท าการศึกษาและประเมินผลกระทบเรื่อง
เสียง โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ทราบ
ถึงผลกระทบเช่นเดียวกับที่เคยด าเนินการและชดเชย
ไปแล้วและน ามาเปรียบเทียบกันว่ามีเพิ่มเติมจากที่เคย
ด าเนินการชดเชยไว้หรือไม่ หากพบว่ามี เพิ่มจะ
รวบรวมส่งรายงานไปยัง ทอท. เพื่อพิจารณาหา
แนวทางชดเชยตามความเหมาะสมต่อไป 

- ส าหรับประเด็นอ่ืน ๆ ที่ปรึกษารับทราบและน าไป
พิจารณาประกอบการศึกษาต่อไป 

- การวัดความสั่นสะเทือน จะวัดในระยะก่อสร้าง หรือ
หลังการก่อสร้าง มีการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
อย่างไร เริ่มตั้งแต่ระดับที่เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 
หรือระดับที่เป็นอันตราย ขอให้พิจารณาเรื่องความ
สั่นสะเทือนในระดับที่เกิดความร าคาญด้วย 

- ที่ปรึกษาจะพิจารณาผลกระทบเรื่องความสั่นสะเทือน
ครอบคลุมทั้งในระยะก่อสร้าง (เริ่มตั้งแต่การตอก
เสาเข็ม จนกระทั่ งถึ งการก่อสร้ าง) และระยะ
ด าเนินการ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาจะน าไปพิจารณา
ประกอบการศึกษาต่อไป 

5. ด้านคุณภาพน้ า 
- เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง มีความเห็น

ว่าการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลบริเวณปลายท่อ
ระบายน้ าทางวิ่งด้าน 09 อาจไม่ตรงจุด เนื่องจาก 
ไม่ทราบปริมาณน้ าที่ปล่อยออกมา (น้ าจากบ้านพัก
พนักงานและระบบบ าบัดน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด
แล้ว) และหากมีการปล่อยน้ า ซึ่งเป็นน้ าจืดออกมา 
ในปริมาณมาก ก็จะมีผลต่อความเค็มของน้ าทะเล
บริเวณนั้น 

- การตรวจวัดคุณภาพน้ าปีละ 2 คร้ัง (ฤดูฝนและฤดู
แล้ง) อาจไม่เป็นตัวแทนของคุณภาพน้ าทั้งปีได้  

- การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง 
2 ครั้ง ด าเนินการในช่วงการศึกษาและจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่มี
ระยะเวลาในการศึกษาและจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประมาณ 210 วัน 
ร่ วมกั บข้ อมู ลการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ท่าอากาศยานภูเก็ตด าเนินการเป็น
ประจ าตลอดทั้งปีอยู่แล้วด้วย 

- ส าหรับประเด็นอ่ืน ๆ ที่ปรึกษารับทราบและน าไป
พิจารณาประกอบการศึกษาต่อไป 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปพิจารณาประกอบ 
การพัฒนาและการศึกษาของโครงการ 

เพราะในฤดูฝน บางเดือนฝนมาก บางเดือนฝนน้อย 
ของเสียที่ เติมเข้ามาจึงไม่เท่ากัน ดังนั้นการเก็บ
ตัวอย่างคุณภาพน้ า 2 ครั้ง จึงอาจไม่ถูกต้องตามหลัก
สถิติ ควรเพิ่มเป็น 2 เดือนครั้ง และหากมีภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ควรตรวจคุณภาพน้ า 2 เดือน
ครั้ง (ตรวจวัดในฤดูฝนทั้งหมด 3 ครั้ง และตรวจวัด
ในฤดูแล้ง 2 ครั้ง) 

- ขอให้พิจารณาแก้ไขเรื่องการระบายน้ าเสียจาก
บ้านพักที่ไหลลงทะเล 

- เสนอแนะข้อมูลงานศึกษาของอาจารย์ คณะ
เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ เรื่องปริมาณออกซิเจนช่วงที่เครื่องบินขึ้น
และลง เพราะช่วงที่เครื่องบินขึ้นลงนั้นจะมีละออง
น้ ามัน หรือเชื้อเพลิงของเครื่องบิน บริษัทที่ปรึกษา
สามารถติดต่อข้อมูลในเรื่องนี้ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาของโครงการ 

6. ด้านนิเวศวิทยาทางน้ า  
- ในเอกสารโครงการหัวข้อนิเวศวิทยาทางน้ า ไม่มี

หัวข้อการศึกษาปะการังไว้ ขอให้เพิ่มการศึกษา
สภาพปะการังน้ าตื้นไว้ด้วย 

- ที่ปรึกษารับทราบและน าไปพิจารณาประกอบ
การศึกษาต่อไป 

7. ด้านการระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม 
- ในระยะหลังที่มีการขยายสนามบิน ประชาชนในหมู่ที่ 

6 บ้านบ่อไทร ต าบลไม้ขาว และหมู่ที่ 1 บ้านในยาง 
ต าบลสาคู ได้รับผลกระทบเรื่องน้ าท่วม จากน้ าฝนที่
ไหลหลากมา จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

- กังวลเรื่องน้ าท่วม ในปีที่ผ่านมา เกิดน้ าท่วมในหมู่ที่ 
6 บ้านบ่อไทร และหมู่ที่ 1 บ้านในยาง โดยน้ าจากหมู่
ที่ 6 บ้านบ่อไทร ไหลมายังหมู่ที่ 1 บ้านในยาง ซึ่ง
บริเวณนั้นน้ าไม่สามารถระบายลงทะเลได้อย่าง
สะดวก 

- บริเวณศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ติดกับพื้นที่หมู่ 1 
บ้านในยาง มีปัญหาน้ าท่วมหลาก ประกอบกับมี
กรวด ทรายมาทับถม ท าให้เกิดน้ าท่วม 

- ปัญหาน้ าท่วมในหมู่ที่ 6 บ้านบ่อไทร และหมู่ที่ 1
บ้านในยาง โดยเฉพาะเจเจอพาร์ทเม้นท์ น้ าท่วมหนัก 
ได้มีหน่วยงานระดับจังหวัดเข้ามาช่วยเหลือ และ
พบว่าติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่มีการเอ้ือ
ประโยชน์ที่ดินให้กัน จึงระบายน้ าไม่ได้ ท าให้ต้อง
ประสบปัญหาน้ าท่วมเป็นประจ า 

- ที่ปรึกษาและทอท.รับทราบและจะน าไปพิจารณา
ประกอบการพัฒนาโครงการและการศึกษาต่อไป 



9 
 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปพิจารณาประกอบ 
การพัฒนาและการศึกษาของโครงการ 

- บริเวณหมู่ที่  4 บ้านไม้ขาว บริษัท สยามแลนด์  
ฟลายอ้ิง จ ากัด มีการก่อสร้างถมทางน้ า ท าให้การ
ระบายน้ าของชุมชนฝั่งหัวสนามบิน หมู่ที่ 4 ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม พื้นที่บริเวณประตูน้ าข้างรันเวย์มี
สภาพรก และกว่าจะเปิดประตูระบายน้ าได้นั้นใช้
เวลานาน มีความเห็นว่า ทอท. ต้องให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหานี้ด้วย 

- ควรวางระบบการระบายน้ าใหม่ และประสานงานกับ
เจ้าของที่ดินเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

- เสนอแนะให้มีการศึกษาเรื่องทิศทางการไหลของน้ า
ด้วย ทิศทางการระบายน้ าของสนามบิน มีน้ าฝนไหล
ออกด้านนอก ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของชาวบ้านที่
อยู่ข้างเคียง 

- ทอท.และที่ปรึกษารับทราบและน าไปพิจารณา
ประกอบการพัฒนาโครงการและการศึกษาต่อไป 

8. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมือง 
- การถมดินบริเวณพรุยายรัตน์ ขอให้มีการตรวจสอบ

และหาแนวทางแก้ไข 
- ในปี 2540 ตรงหลุมจอดหน้าอาคารผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศ เคยมีพรุเป็ดน้ า และพรุทับเคย หลังจากที่
ได้มีการอนุมัติเพิกถอนสภาพพรุไปแล้ว ทาง อบต.ไม้
ขาวได้ขอให้ ทอท.สนับสนุนงบประมาณ ส าหรับการ
จัดซื้อที่ดิน เพื่อเป็นแหล่งน้ าทดแทนพรุทั้ง 2 แห่ง
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในต าบลไม้ขาว ต่อมา
อบต.ไม้ขาวได้รับประมาณ 3 ล้านบาท จากทอท. ซึ่ง
ไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงก่อนหน้า จึงขอเรียกร้อง
สิทธิ์ให้กับต าบลไม้ขาว เพราะเรื่องภัยแล้งเป็นปัญหา
ใหญ่ของต าบล ปัจจุบัน ทอท. ยังไม่จัดหาแหล่งน้ า
เพื่อทดแทนให้ ส่วนอบต.ไม้ขาว ได้ใช้น้ าจากเอกชน
เข้ามาซื้อแหล่งน้ า ที่ได้รับสัมปทานผ่านพื้นที่ โดย
ขอรับแหล่งน้ าแล้วสูบขึ้นถังประปาหมู่บ้าน เพื่อส่ง
น้ าให้กับประชาชน จึงขอให้ทอท.ทบทวนเอกสารที่
เคยตกลงเอาไว้ การที่ทอท.ซื้อและเวนคืนที่ดินให้กับ
ประชาชนนับพันไร่ มูลค่าเป็นพันล้าน ดังนั้นควร
แบ่งที่ดินที่ซื้อไว้ท าเป็นแหล่งน้ าให้กับชาวต าบลไม้
ขาวบ้าง 

- กังวลเรื่องการพัฒนาโครงการทางฝั่ งทิศเหนือ 
บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านไม้ขาว โดยมีแผนท าลานจอด
เครื่องบินแบบพักค้างคืน ซึ่งก าลังจะเข้าไปเกี่ยวเนื่อง
กับพรุยายรัตน์ และคาดว่าในอนาคตคงมีการถอน
สภาพพรุอีก อย่างไรก็ตาม เพื่อความเจริญที่จะ
เกิดขึ้นก็ยินดีที่จะเพิกถอนสภาพป่าพรุ 

- ทอท.และที่ปรึกษารับทราบและน าไปพิจารณา
ประกอบการพัฒนาโครงการต่อไป 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปพิจารณาประกอบ 
การพัฒนาและการศึกษาของโครงการ 

9. ด้านการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 
- จากแผนที่จุดเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ า จะ

พบว่า บริเวณปลายท่อระบายน้ าด้านทิศใต้ หากมี
การระบายน้ าทิ้ งลงทะเลในปริมาณมาก อาจมี
แนวโน้มท าให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ าหรือเกิดการ
กัดเซาะชายฝั่งข้างเคียงหรือไม่ 

- ที่ปรึกษารับทราบและน าไปพิจารณาประกอบ
การศึกษาต่อไป 

10. ด้านการคมนาคมขนส่ง 
- ปัจจุบันการจราจรมีความหนาแน่น มีรถเพิ่มขึ้น และ

จ านวนคนที่มารอรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น เกิดอุบัติเหตุ 
ซึ่งอบต.สาคู ได้ร้องขอไฟจราจร เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

- รถที่ลงมาจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศต้อง
เลี้ยววนมากลับรถ เข้าถนนสาย 4031 ซึ่งเป็นทาง
แคบ เมื่อรถบัสหรือรถทัวร์ เลี้ ยว บริ เวณหน้า
ปั๊มน้ ามันปตท.จะปิดถนนเลนซ้ายทั้งหมด ท าให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

- ไม่เข้าใจว่าถนนที่มาจากชั้น 2 ของอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศจึงหยุดการสร้างไว้แบบนั้น เหตุใดจึง
ไม่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ทอท.และแขวง
ทางหลวงภูเก็ต ซึ่งในแผนการก่อสร้างถนนต้องเชื่อม
ลงมา ไม่ควรไปวนแล้วเลี้ยวโค้ง ใกล้ทางเข้าอาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งอันตรายมาก และต้อง
แก้ไข ประชาชนสัญจรด้วยความยากล าบาก ต้องมี
การประเมินเรื่องอุบัติเหตุด้วย 

- กังวลเรื่องอุบัติเหตุ เนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มขึ้นมาก ควรขยายถนน และจัดระบบการจราจร
ใหม่ทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัด ในอนาคตจะ
มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก ควรน าเอาระบบสมาร์ทมาใช้  

- ทอท.และที่ปรึกษารับทราบและจะน าไปพิจารณา
ประกอบการพัฒนาโครงการและการศึกษาต่อไป 

11. ด้านการจัดการของเสีย  
- ขยะในพื้นที่ต าบลสาคูเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีประชากร

หนาแน่น ทั้งที่เข้ามาท างานและเช่าบ้านในหมู่ที่ 1 
บ้านในยาง  

- ต้องมีการดูแลและจัดการเรื่องการทิ้งขยะของคน
ที่มารอรับผู้โดยสาร มีการทิ้งขยะ ขับถ่ายริมทาง 
เพิ่มภาระในการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน และเพิ่ม
ภาระการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงาน
ท้องถิ่น  

 
 

- ที่ปรึกษารับทราบและน าไปพิจารณาประกอบ
การศึกษาต่อไป 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปพิจารณาประกอบ 
การพัฒนาและการศึกษาของโครงการ 

12. ด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต   
- จากข้อมูลประมาณการ ในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น มีความเจริญเข้ามามากขึ้น อย่างไรก็ตามควร
ให้ความส าคัญกับชาวบ้าน ให้ได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนา ตลอดจนการชดเชยเยียวยาด้วย 

- ทอท.และที่ปรึกษารับทราบและน าไปพิจารณา
ประกอบการศึกษาต่อไป 

- การชดเชยแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเส้นเสียงมากกว่า 40 
โดยให้มีการย้ายออก ซึ่งเป็นการชดเชยตามสิ่งปลูก
สร้าง  พิจารณาเรื่องกายภาพเป็นหลัก แต่ยังไม่เคย
พบว่ามีการประเมินในเชิงความรู้สึก เพราะชาวบ้าน
ที่ได้ย้ายออกไป จะรู้สึกว่าตัวเองถูกตัดขาดจากสังคม
พื้นที่เดิม ซึ่งบริบทของพื้นที่ละแวกนั้น ชาวบ้านอยู่
ร่วมกันมานาน มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ
ค่อนข้างสูง และเมื่อเขาย้ายออกไปจะต้องปรับตัวให้
เข้ากับสังคมใหม่ อยากให้มีการพิจารณาในเรื่องนีด้ว้ย 

- ทอท.และที่ปรึกษารับทราบและน าไปพิจารณา
ประกอบการศึกษาต่อไป 

13. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
- ควรแจ้งแบบการก่อสร้าง ตลอดจนผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน ให้
ท้องถิ่นได้รับรู้รับทราบ 

- ขอให้มีการตั้งศูนย์ประสานงาน ระหว่างทอท. 
ผู้รับเหมาและหน่วยงานท้องถิ่น เมื่อเกิดข้อร้องเรียน 
หรือเกิดความเสียหาย จะได้มีศูนย์ประสานงานแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน และมีผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ ควรจัดท าข้อก าหนดและขอบเขตการ
จ้าง (TOR) ในการว่าจ้างผู้รับเหมาให้ชัดเจน 

- ทอท.และที่ปรึกษารับทราบและน าไปพิจารณา
ประกอบการพัฒนาโครงการและการศึกษาต่อไป 

14. ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
- ขอให้มีการคัดกรองคนงาน ตรวจโรคและประวัติ

อาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยและสร้างความ
มั่นใจให้กับชาวบ้าน การมีคนงานจากนอกพื้นที่ อาจ
น าพาโรคหรือโรคติดต่อบางอย่างเข้ามา  

- ขอให้พิจารณาแผนรองรับด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย
จากค่าฝุ่นละออง ก๊าซต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจ 

- ที่ปรึกษารับทราบและน าไปพิจารณาประกอบ
การศึกษาต่อไป 

15. ด้านอื่นๆ  
- ประชาชนส่วนหนึ่งของหมู่ที่ 6 บ้านหมากปรก ต าบล

ไม้ขาว ปัจจุบันนี้ไม่มีผลกระทบอะไร แต่ไม่ทราบว่า
วันข้างหน้าจะมีผลกระทบหรือไม่ 

- หมู่ที่ 2 บ้านคอเอน ต าบลไม้ขาว อยู่ห่างจากโครงการ 
และยังไม่ได้รับผลกระทบ หากได้รับผลกระทบจาก
โครงการ จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ 

- ที่ปรึกษารับทราบและน าไปพิจารณาประกอบ
การศึกษาต่อไป 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปพิจารณาประกอบ 
การพัฒนาและการศึกษาของโครงการ 

- ควรสร้างถนนเส้นใหม่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว 
- เห็นด้วยกับโครงการ เนื่องจากต าบลไม้ขาวได้รับภาษี

มาพัฒนาท้องถิ่น 
- โครงการได้พิจารณาเรื่องพลังงานทางเลือกไว้บ้าง

หรือไม่ เช่น การใช้วัสดุรีไซเคิล หรือการทดแทน
ผลกระทบ ด้วยการปลูกป่า เป็นต้น ขอให้พิจารณา
เรื่ องคาร์ บอนฟุ ตพริ้ นท์  (Carbon Footprint) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพราะเมื่อมีการสร้างสิ่งใด 
จะมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาเสมอ 

 


